



คำประกาศราชสดุติเฉลิมพระเกียรติคุณ  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

\*\*\*\*\*

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นอเนกประการอย่างไม่รู้จักทรงเหนื่อยยาก ทั้งด้านการศึกษา การสังคม สงเคราะห์ การอาชีพ การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร ที่ด้อยโอกาส ได้มีสุขภาพพลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นประธาน กิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สืบสานพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกองทุนการกุศลสมเด็จพระย่า เหมือนดังก่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังไม่เสด็จสวรรคต ทรงเป็นประธานของศิริราชมูลนิธิสืบแทนสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเป็นประธานมูลนิธิรักษารักษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้พระราชทานเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จพระย่าให้จัดตั้งขึ้น ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย นับแต่จดทะเบียนก่อตั้ง เพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย ทรงรับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์และเงินจากกองทุนการกุศลสมเด็จพระย่าให้แก่มูลนิธิฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยากจน กลับมามีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์ และพระราชทานเงินสนับสนุนมูลนิธิทุกปี ซึ่งต่อมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นเพื่อมิให้เงินที่ได้รับพระราชทานนั้นหมดไป เรียกว่า กองทุนนมและอาหารเสริม ทรงรับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนไว้ในพระอุปถัมภ์ ด้วยทรงพิจารณาเห็นว่า มูลนิธิฯ มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในแหล่งเสื่อมโทรม ทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและ

ครอบครัวชุมชนแออัด ได้เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนแออัดพญาธิง ชุมชนแออัดสวนลุมพินี ชุมชนกองขยะอ่อนนุช ทุกครั้งที่เสด็จไปได้ทรงทักทาย ชักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนแออัด โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ สุขอนามัยในการทำงาน พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำให้กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าด้วยพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ในการเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดแห่งหนึ่งระหว่างทรงพระดำเนินไปบนทางปูด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ ไม้แผ่นหนึ่งผู้หกลง ไม่ได้ครูดพระชงฆ์ เป็นแผลอักเสบอยู่นานกว่าหนึ่งเดือน แต่ทรงมีรับสั่งว่า “ไม่เป็นไร จะได้ไม่ล้มการมาเยี่ยมสลัมนี้”

นอกจากนี้ ยังทรงเป็นประธานให้ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช โดยทรงเป็นประธานคัดเลือก และพระราชทานทุนด้วยพระองค์เองทุกปี

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลออกไป ไม่ว่าจะขึ้นเขาสูง หรือกลางทะเลลึกห่างไกลการคมนาคม ในการเสด็จเยี่ยมราษฎร และเสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร พอ.สว. นอกจากทรงชักถาม พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้า ด้วยพระเมตตาอย่างยิ่ง จากการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยพระอุตสาหะยิ่งนั้น ได้ทรงมีพระปฏิสันถาร ชักถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะที่เนื่องกับการประกอบอาชีพของราษฎรมาโดยตลอด ทำให้พระองค์ได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของประชาชนจากปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน รวมทั้งผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพนั้น ดังนั้น นอกจากจะทรงพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหา และพระราชทานกำลังใจ แก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเหล่านั้นแล้ว ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งสองพระองค์จึงทรงพระราชทานเงินเป็นทุนจดทะเบียนมูลนิธิชาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธาน ซึ่งภายหลังจากต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์จึงทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ปัจจุบันนี้ มูลนิธิชาเทียมฯ ได้ขยายการปฏิบัติงานเพื่อบริการ “ชาเทียม” แก่ประชาชน ผู้ยากไร้ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพระกรุณาธิคุณยังแผ่ไพศาลถึงประชาชนในนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งประชาชนชาวเขมรที่อยู่ติดชายแดนของประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ขาดขาตั่งที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และจากสาเหตุอื่น ๆ ให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยภาพ และพระเมตตาคุณ ในการประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยอนเอนกอนันต์เป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป

\*\*\*\*\*